



# VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Email: [lienlac@viettan.org](mailto:lienlac@viettan.org) • Web: [www.viettan.org](http://www.viettan.org) • Blog: [dangviettan.wordpress.com](http://dangviettan.wordpress.com)

---

## **Bản Nhận Định Về Đại Hội Đảng CSVN Lần Thứ 11**

Hôm nay là ngày chấm dứt Đại Hội lần thứ 11 của Đảng CSVN, nơi mà những người tự cho họ độc quyền cai trị đất nước lại chia chác quyền lực và tái khẳng định quyết tâm duy trì độc tài độc đảng, bắt chắp các hệ quả lên dân tộc và đất nước.

Trước sự kiện này, Đảng Việt Tân nhận định rằng:

- Hiện tượng khước từ đa nguyên đa đảng để ôm chặt lấy độc tài toàn trị ở thiên niên kỷ thứ 3 của nhân loại là biểu hiện của bản chất cực kỳ lạc hậu và tham lam của giới lãnh đạo Đảng CSVN. Đây là sự bất chấp hướng tiến hoá của nhân loại, bất chấp ước vọng của toàn dân, bất chấp tình trạng tụt hậu của xã hội, và bất chấp những phân tích của nhiều đảng viên từng giữ các chức vụ cao cấp trong thời gian gần đây về các hệ quả đương nhiên của độc tài.
- Với thành phần nhân sự vừa nắm các ghế quyền lực cao nhất thuộc Bộ Chính Trị Đảng CSVN, sự khuynh loát của thể lực Bắc Kinh trong giới lãnh đạo đảng CSVN lại càng rõ nét. Hơn bao giờ hết, hiểm họa mất dần đất nước vào tay Bắc Kinh càng đen tối và cận kề hơn nữa trong những ngày tới.
- Kết quả của Đại Hội 11 cho thấy lãnh đạo CSVN chỉ quan tâm đến nhu cầu bảo vệ quyền lợi của phe nhóm, và hoàn toàn bế tắc trong hướng giải quyết những vấn nạn lớn của đất nước.
- Những chọn lựa nêu trên của giới lãnh đạo Đảng CSVN không chỉ là điều bất hạnh cho cả dân tộc Việt Nam mà còn là điều vô cùng đau lòng cho tập thể những đảng viên CSVN còn nặng tình nước non.

Hôm nay, 19 tháng 1, thay vì tưởng niệm lần thứ 37 sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình bảo vệ quần đảo Hoàng Sa chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1974, Đảng CSVN lại linh đình ăn mừng sự lên ngôi của những người mang nặng bản chất tay sai Trung Quốc.

Đảng Việt Tân nguyện chung vai, sát cánh cùng tất cả mọi người Việt đang mang hoài bão bảo vệ từng tấc đất tổ tiên và chấm dứt thể chế độc tài để đưa đất nước đi lên bằng con đường dân chủ, công bằng và công lý.

**Ngày 19 tháng 1 năm 2011**

**Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng**

*Mọi chi tiết xin liên lạc:* Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845

**Đổi Đầu Bất Bạo Động để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ -  
Vận Động Toàn Dân để canh tân đất nước**